



สร ๐๐๒๓.๖/ว ๗๗๕

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดสุรินทร์
ถนนเลียงเมือง สร ๓๒๐๐๐

๒๖ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบายการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี
เรียน ท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ และนายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๓๗๘๘

ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นว่า กรมควบคุมโรคแจ้งว่า ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง ประเภทและขอบเขต
ของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
ได้เพิ่มบริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี และ ซีในประชาชนทั่วไปที่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๓๕ เป็นสิทธิ
ประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโดยสามารถตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบ บี ด้วย HBsAg
ในประชากรทุกคนที่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๓๕ จำนวน ๑ ครั้งตลอดชีวิต และการตรวจคัดกรองไวรัส
ตับอักเสบ ซี ด้วย Anti-HCV ในประชากรทุกคนที่เกิดก่อน พ.ศ. ๒๕๓๕ จำนวน ๑ ครั้งตลอดชีวิต และในประชากร
กลุ่มเสี่ยง ๕ กลุ่ม ได้แก่ ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/เอดส์ ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีฉีด กลุ่มชายมีเพศสัมพันธ์กับชาย บุคลากร
สาธารณสุข และผู้ต้องขัง ได้รับสิทธิตรวจคัดกรองซ้ำทุก ๑ ปี เข้าเป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ โดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ มีประกาศให้หน่วยบริการมีสิทธิได้รับค่าใช้จ่ายเมื่อให้บริการ
คัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซีแก่กลุ่มเป้าหมาย มีผลย้อนหลังตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ เป็นต้นไปในการนี้
จึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนและประสานงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ช่วยสนับสนุนในแต่ละพื้นที่ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

๑. สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายเข้ารับการตรวจคัดกรองโรคไวรัส
ตับอักเสบบี และ ซี ตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒. ประสานหน่วยบริการในเครือข่าย เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ศูนย์สุขภาพชุมชน
ศูนย์บริการสาธารณสุข และหน่วยบริการสาธารณสุขอื่น ๆ ในสังกัด ให้บริการตรวจคัดกรองไวรัส
ตับอักเสบบี และ ซี ในประชากรกลุ่มเป้าหมายตามสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. วางระบบการประสานการส่งต่อผู้ได้รับการตรวจคัดกรอง เข้าสู่การรักษาในโรงพยาบาล
โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการดำเนินงานตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ผู้ป่วย
เข้าสู่กระบวนการรักษาตามสิทธิประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔. ร่วมสนับสนุนทรัพยากรและบูรณาการการดำเนินงานในการจัดบริการตรวจคัดกรอง
ร่วมกับหน่วยบริการในเครือข่าย

/ดังนั้น...

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอความร่วมมือ
ท้องถิ่นอำเภอประสานงานให้เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ร่วมดำเนินงานตามนโยบาย
การตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองโรคเอดส์และ
โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กรมควบคุมโรค โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๕๕๐ ๓๒๑๖ และดาวน์โหลด
เอกสารเพิ่มเติมได้ที่ <https://bit.ly/3rgECx2> หรือ QR Code และสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์
www.surinlocal.go.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
และเทศบาลเมืองสุรินทร์ขอให้ดำเนินการดังกล่าวด้วยเช่นกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิติชัย เกตุวงษา)
ท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
โทร. ๐-๔๔๗๑-๓๗๑๘-๙ โทรสาร ๐-๔๔๗๑-๓๕๙๒
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@surinlocal.go.th